
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2567 
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.2.1 เรื่อง รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้
งบค่าเสื่อม สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

รับทราบ และท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. หากแผนกใดมีความประสงค์
ซ่อมครุภัณฑ ์สามารถแจ้งมายัง
งานยุทธศาสตร์ได ้ 
2. หากต้องการขอรายการ
ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2569 ให้ส่งรายการไปที่งาน
ยุทธศาสตร์  

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / พงศกร 

 มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
บริหารโรงพยาบาล และ ร่าง ระเบียบ
บริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ
ของโรงพยาบาลฉบับใหม่ (น าเสนอโดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา) 

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) 
ระเบียบบริหารโรงพยาบาล และ 
ร่าง ระเบียบบริหารงบประมาณ 
การเงินและพัสดุของโรงพยาบาล 
ฉบับใหม่ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป ทั้งนี้
ก่อนน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ขอให้
แก้ไขดังนี ้ 
1. หน้า 7 ข้อ 20 ให้ตัด (2) ออก 
จาก ข้อ 20 (2) เป็น “ข้อ 20”  
2. หน้า 8 ข้อ 23 ส่วน (2) ขึ้นอยู่
กับดุลยพิจของผู้สมัคร ทั้งนี้ควร
เขียนความต้องการของคณะฯ 
และให้กองกฎหมายพิจารณาอีก
ครั้ง และส่งกลับให้แพทยศาสตร์
ทบทวนอีกครั้ง  
3. บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุด
ดังกล่าวอาจต้องท านิติกรรม หรือ 
ธุรกรรม ร่วมกับบุคคลภายนอก 
ด้วย  

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน า
หารือกับที่ปรึกษาคณบดีแล้ว / 
นฤตย์ 

 



มอบ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
บริหาร 

4.2 เรื่อง พิจารณานโยบาย การลดการ
ออกตรวจ OPD ในวันงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

เห็นชอบ ไม่ควรปิดแผนก OPD 
ควรเปิดไว้ส าหรับคนไข้ walk in 
ส่วนผู้รับบริการที่นัดไว้ ควรเลื่อน
ให้เหลือน้อยที่สุด และควรท าเป็น
หนังสือแจ้งเวียนฝ่ายต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 

รับทราบ 

 

มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
สื่อสารองค์กรฯ 

4.3 เรื่อง ประมาณการรายจ่ายของ
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(น าเสนอโดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา)  

เห็นชอบ และที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ คือ ค่าเสื่อมต่าง ๆ 
ขอให้ส ารวจทั้งโรงพยาบาล ตั้งแต่ 
ชั้น 1 ถึงชั้น 9 เนื่องจากมีหลาย
รายการที่ต้องซ่อมบ ารุง หรือ
ส ารวจทั้งโรงพยาบาล 

รับทราบ / พงศกร 
 

มอบ งานยุุทธศาสตร์ 
4.4 เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)  

เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

ทราบ ประสานงานกับผู้ขอรับ
ทุนด าเนินการต่อไป/สมหญิง 

 มอบ งานวิจัย 
4.5 เรื่อง พิจารณาผลการพิจารณา ร่าง 
ประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2568 และปฏิทินการรับฯ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

เห็นชอบตามเสนอ ทราบ ด าเนินการ 

 มอบ งานการศึกษา 

4.6 เรื่อง พิจารณาการเสนอข้อคิดเห็น
หรือข้อแนะน าในระดับสถาบันต่อ  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  

มอบฝ่ายวิชาการ ด าเนินการจัดท า 
Google from ให้ทางอาจารย์ 
นิสิต แสดงความคิดเห็น 
ด าเนินการรวบรวม และพิจารณา
ความคิดเห็นอีกครั้ง โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะ คือ ให้น าความเห็น
ทัง้ 11 ข้อ เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ
และรวบรวมแล้ว 

 



ส ารวจความเห็นด้วยจากอาจารย์ 
และนิสิต  

มอบ งานการศึกษา 
4.7 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลังกรณีเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สังกัด 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) จ านวน 
9 อัตรา (น าเสนอโดย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบลฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ ส่งกองแผนงานแล้ว / พงศกร 

 มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.8 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตรา
พนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน 
ทดแทนกรอบอัตราที่เกษียณอายุ
รายการ จ านวน 2 อัตรา สังกัด คณะ
แพทยศาสตร์ (น าเสนอโดย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงพยาบลฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ ส่งกองแผนงานแล้ว / พงศกร 

 มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา
การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ 
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 5 คน (ผศ.
นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์/นพ.ปราการ ทัต
ติยกุล/ผศ.พญ.วิพรร ณัฐรังสี/พญ.ผกา
พรรณ ดินชูไท/ภญ.กนกวรรณ ค าลือ
หาญ) (น าเสนอโดย ผู้ช่วยรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
ประจ าแล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.10 เรื่อง พิจารณายกเลิกการขอรับ
เงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา จ านวน 1 คน (พญ.นันทนา วาเล
ดา) (น าเสนอโดย ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
ประจ าแล้ว 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 



4.11 เรื่อง พิจารณาขอส่งตัวบุคคลเข้า
รับการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด 
Angioplasty (น าเสนอโดย คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์) 

ขอให้ชะลอออกไปก่อน เนื่องจาก
ไม่ใช่เป็นกรณีเร่งด่วน และยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขอให้ทางสถาบันที่
เข้ามาศึกษาดูงานจัดท าหลักสูตร 
โครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน ทั้งนี้ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ค่าตอบแทนต่อจ านวน
ผู้รับบริการราคาเท่าไร ควรท าเป็น
โครงการ  
2. ควรมีระเบียบการเรียกเก็บค่า
ศึกษาดูงาน  
3. การเข้าศึกษาดูงานต้องมีการ
ปรึกษารายละเอียดก่อนการ
ฝึกอบรมจริง  
4. ควรขยายระยะเวลาออกไป
ก่อน โดยให้ปรึกษารายละเอียดให้
ชัดเจน และด าเนินการท าหลักสูตร
ให้เรียบร้อย โดยทางผู้ฝึกเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า  
5. หากต้องการหารายได้ ควรให้
ฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตร เพ่ือรองรับการเข้าศึกษา
ดูงานจากแหล่งอ่ืน  

รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายการ
พยาบาล ได้ประสานงานกับ 
โรงพยาบาลพญาไท ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว โดย
ในเคสนี้ยังไม่ได้รับเข้าศึกษาดู
งาน เนื่องจากยังไม่มีการจัดท า
หลักสูตร และหากมีเค
สลักษณะนี้อาจจะต้องคุย
รายละเอียด หรือต้องจัดท า
หลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน 

 

มอบ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
การพยาบาล 

4.12 เรื่อง พิจารณาก าหนดรูปแบบ 
และวันที่จัดโครงการวันคล้ายวัน
สถาปนา ครบรอบ 22 ปี คณะ
แพทยศาสตร์ และครบรอบ 40 ปี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1. เห็นชอบก าหนดวันคล้ายวัน
สถาปนาฯ เป็นวันศุกร์ที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2567  
2. ช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ ์และ
กิจกรรมประกวดแต่งกายผ้าไทย 
ช่วงบ่าย เป็นพิธีมุทิตาจิต  
3. ให้เขียน (ร่าง) ก าหนดการ
พร้อมกิจกรรม น าเสนอท่ีประชุม 
KM ของผู้บริหารคณะ  

ได้รับการอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว และในปีนี้ทาง
คณะฯ แจกเสื้อ TQC ให้กับ
บุคลากรทุกท่าน 

 



แพทยศาสตร์ พิจารณาอีกครั้ง  
4. ของที่ระลึกอาจเป็นเสื้อของ
มูลนิธิโรงพยาบาลฯ  

มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
4.13 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเข้าร่วม
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง ของ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  รับทราบ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะใน
การบริหารรายได้ ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1. นโยบายการสั่งยา สามารถสั่ง
ยาให้ผู้ป่วยได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ
เท่าท่ีจ าเป็น  
2. ขอความร่วมมือจากแพทย์ลด
การเจาะตรวจ Lab โดยไม่จ าเป็น  
3. การส่งยาทางไปรษณีย์ครั้งละ
ไม่เกิน 2 เดือน ต้องหาแนวทางใน
การเก็บเงินอย่างไร  
4. ตรวจสอบปี พ.ศ. 2566 เงิน
สะสม เนื่องจากผลประกอบการไม่
ตรงกับทางมหาวิทยาลัยค านวณ 
และขอให้รายงานคณบดีด้วย  

ข้อ 1 และ ข้อ 2 ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ข้อ 3 รับทราบ
และก าลังศึกษาจากโรงพยาบาล
ใกล้เคียงที่มีการด าเนินการแล้ว 
ข้อ 4 อยู่ระหว่างการแก้ไข
รายงาน 

 มอบ งานการเงินและบัญชี 
3.3 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้า
ต าแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (น าเสนอโดย หัวหน้า
ภาควิชาจักษุวิทยา) 

1. ให้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่
จบจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้
ด าเนินการท าคู่ขนานกับ  
2. หากไม่มีผู้สมัครที่จบจากสาขา
ดังกล่าวตามข้อ 1 ให้ด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

น าเสนอเข้าคกก.บริหารรพ. 
เดือน สิงหาคม 2567 เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติประจ า
ต าแหน่งเพุ่มเติม เนื่องจาก 
บุคคลที่สอบผ่านภาค ก. 
จ านวน 2 คน สาขาทุุ่จบไม่ตรง
กับมาตรฐานก าหนด 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 



5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุมครั้ง
ต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 
11.00 น. ณ ห้องประชุม MD 
602 – 603 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร์ 

- 

 มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 


